

# ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ

ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการรับ การจ่ายพัสดุ และตรวจสอบพัสดุคงเหลือทรัพย์สิน ของทางราชการ</li> <li>- การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ อาวุธและยุทธภัณฑ์และพาหนะพบว่าอยู่ครบถ้วนถูกต้อง</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• แสดงการวางระบบดูแลจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน</li> <li>- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ์ของบริจาค</li> <li>- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษาตรวจนับ ตรวจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ และของบริจาคโดยเฉพาะทรัพย์สินประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปใช้โดยมิชอบ</li> <li>- ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน</li> <li>- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน</li> <li>- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของราชการ และบริจาคได้อย่างถูกต้อง</li> </ul>	<p>การดำเนินการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปใช้โดยมิชอบ ดังนี้</p> <p>-การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ รายการอาวุธยุทธภัณฑ์และพาหนะ ของหน่วยพบว่าครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๑. ออกมาตรการในการปิด-เปิด สถานที่เก็บอาวุธปืนและกระสุนปืนคงคลังของทางราชการ</p> <p>๒. คำสั่ง ตม.จว.บุรีรัมย์ ที่ ๔/๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ปิด-เปิด ห้องคลังอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของราชการ</p> <p>คำสั่ง ตม.จว.บุรีรัมย์ ที่ ๘/๒๕๖๗ เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอาวุธปืน</p> <p>คำสั่ง ตม.จว.บุรีรัมย์ ที่ ๑๑/๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจควบคุมการใช้งานพาหนะของทางราชการเจ้าหน้าที่พลขับและผู้ดูแลรักษา</p>
<p>การจัดเก็บของกลาง</p>	<p>แสดงการวางระบบดูแลจัดเก็บรักษาของกลางที่ยึดอายัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสูญเปลี่ยนหรือไม่นำเข้าสู่ระบบ หรือเข้าสู่ระบบบางส่วนเพื่อแลกกับการเรียกร้องผลประโยชน์ ทั้งทางคดีและรับทรัพย์สิน มีระบบควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมตามประเภทของกลางนั้นๆ</p>	<p>- ไม่มีของกลางในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แต่อย่างใด</p> <p>- กรณีมีการจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการส่งตัวผู้ต้องหาและของกลางให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป</p>

